

'ศรัวิชัย' โบายสัตวแพทยสภาไม่รับรอง

- 'สถาบัน-หลักสูตร' ย้อนหลังทำน.ศ. เคือง
- 'มมส.-เวชเทิร์น-มทร. ตะวันออก' โดนด้วย

นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรัวิชัย เปิดเผยว่า กรณีที่หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ ของ มทร.ศรัวิชัย เปิดรับนักศึกษาโดยที่สภาวิชาชีพยังไม่รับรอง และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้แจ้งเตือนนักศึกษาว่าเมื่อเรียนจบแล้วอาจไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพนั้น ยืนยันว่า มทร.ศรัวิชัยเปิดรับนักศึกษาได้ เพราะหลักสูตรได้รับการรับรองจาก สกอ.และสัตวแพทยสภาแล้ว ขณะนี้กำลังเร่งขอให้สัตวแพทยสภารับรองสถาบันด้วย โดยในวันที่ 11-12 มีนาคม สัตวแพทยสภาจะมาตรวจประเมินสถาบันรอบ 2 แสดงว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้มีนอสนใจ ทั้งนี้ นักศึกษารุ่นแรกของคณะสัตวแพทยศาสตร์กำลังจะจบปีการศึกษา 2556 หากสัตวแพทยสภาไม่รับรองสถาบัน ก็จะมีปัญหา และยังมีมหาวิทยาลัยอีก 3 แห่งที่ประสบปัญหาเดียวกับ มทร.ศรัวิชัยอีก 3 แห่ง

น.สพ.ธีระวุฒิ จันทร์ทิพย์ คณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรัวิชัย กล่าวว่า เริ่มเปิดรับนักศึกษาเดือนมิถุนายน 2551 ถึงขณะนี้ มีนักศึกษารวม 5 รุ่น ประมาณ 200 คน และกำลังเปิดรับรุ่นที่ 6 ในปีการศึกษา

2556 ส่วนนักศึกษารุ่นแรกกำลังจะจบในปีการศึกษา 2556 ประมาณ 35 คน ทั้งนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์พยายามส่งหลักสูตรให้ สกอ.และสัตวแพทยสภารับรองถึง 4 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อปี 2551 ก่อนเปิดรับนักศึกษา แต่ถูกตีกลับมาให้ปรับปรุง เมื่อส่งหลักสูตรให้รับรองเป็นครั้งที่ 2 ในปีเดียวกัน สกอ.รับรอง แต่สัตวแพทยสภาไม่ตอบกลับมา จนปี 2552 สัตวแพทยสภามีหนังสือให้ดำเนินการขอรับรองหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ใหม่ จากนั้นได้ส่งหลักสูตรไปให้สัตวแพทยสภารับรองเป็นครั้งที่ 3 เมื่อเดือนธันวาคม 2552 และครั้งที่ 4 เมื่อเดือนเมษายน 2554 ซึ่งครั้งนี้สัตวแพทยสภารับรองหลักสูตร ดังนั้น ยืนยันว่าไม่ได้แอบเปิดหลักสูตร เพราะ สกอ.และสัตวแพทยสภารับรองหลักสูตรแล้ว เหลือแต่รับรองสถาบัน ซึ่งจะต้องรับรองหลังจากนักศึกษารุ่นแรก ซึ่งใช้เวลา 5 ปี โดยสัตวแพทยสภาตรวจประเมินสถาบันปีละ 2 ครั้ง จนครบ 5 ปี

“แต่ปัญหาคือสัตวแพทยสภารับรองหลักสูตร โดยขอให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนปีการรับนักศึกษาเป็นปีการศึกษา 2555 หมายความว่าสัตวแพทยสภาจะไม่รับรองนักศึกษาที่เข้า

เรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2551-2554 ประมาณ 173 คน หากสัตวแพทยสภาไม่รับรองสถาบันอีก คงเกิดปัญหากับนักศึกษาที่กำลังจะจบ โดยเฉพาะที่เข้าเรียนก่อนปีการศึกษา 2555 ซึ่งมีปัญหาเรื่องการรับรองหลักสูตรด้วย โดยมหาวิทยาลัยพยายามจะให้สัตวแพทยสภารับรองสถาบันก่อนที่นักศึกษารุ่นแรกจะจบ และมหาวิทยาลัยจะช่วยเหลือนักศึกษาเต็มที่ โดยได้หารือกับสัตวแพทยสภามาตลอด เพื่อหาแนวทางเยียวยานักศึกษาให้ทันก่อนรุ่นแรกจบ แต่ยังไม่คืบหน้า จึงอยากให้สัตวแพทยสภาเห็นแก่นักศึกษา ปรับลดเกณฑ์บางข้อลง และถ้าจะให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงเรื่องใดก็ยินดี เพื่อไม่ให้นักศึกษาได้รับผลกระทบ แต่ถ้าไม่มีทางแก้จริงๆ มหาวิทยาลัยก็ต้องฟ้องกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของนักศึกษา เพราะหลักเกณฑ์ใหม่ของสภาวิชาชีพเกิดขึ้นหลังจากมหาวิทยาลัยรับนักศึกษาไปแล้ว” น.สพ.ธีระวุฒิกล่าว

น.สพ.ธีระวุฒิกล่าวอีกว่า สำหรับมหาวิทยาลัยที่มีปัญหาเดียวกับ มทร.ศรัวิชัยอีก 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) มทร.ตะวันออก และมหาวิทยาลัยเวชเทิร์น